



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๖๒๙๖

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)  
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง  
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง  
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัด  
มหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล  
(Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน  
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.  
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทบทวนมาตรการ ATK Frist ของจังหวัดมหาสารคามตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข และจัดทำหนังสือชี้แจงให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ ๑.๑ กรณีพบผู้ที่มีผลตรวจ ATK Positive และไม่มีอาการให้นำเข้ารักษาแบบ Home Isolation (HI) /Community Isolation (CI) ๑.๒ กรณีพบผู้ที่มีผลตรวจ ATK Positive และมีอาการให้ตรวจ RT-PCR และนำเข้ารักษาตามระบบในโรงพยาบาลต่อไป	- กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
๒	ให้ทุกอำเภอจัดทำมาตรการชุมชน โดยเฉพาะงานเทศกาล งานบุญ หรือกิจกรรมทางศาสนาที่ต้องดำเนินการจัดเป็นประจำ ดังนี้ ๒.๑ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนไม่น้อยกว่า ๓ เข็ม ๒.๒ ดำเนินการประเมินและจัดระบบผู้เข้าร่วมงานเพื่อจำแนกความเสี่ยง และจัด Zone ในการเข้าร่วมงานของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงไม่ให้ปะปนกัน เพื่อลดการปนเปื้อนออกจากผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ๒.๓ ประเมินผลหลังการจัดงาน จำนวน ๑๔ วัน หากไม่พบการระบาด ให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดำเนินการมอบใบประกาศ เพื่อรับรองการจัดงานว่าสามารถดำเนินการตามมาตรการ และเพื่อเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนในการจัดงานต่อไป	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้ทุกอำเภอดำเนินการวางแผนดำเนินการ Sentinel Surveillance ในจำนวน ๑๒ Setting โดยเฉพาะ Setting ที่ ๘ (บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข) เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ในหน่วยบริการ	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	ให้รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖ ทีม ออกติดตามวางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกทุกวัน ในกลุ่มเป้าหมายผู้ที่ยังไม่มีวัคซีนเข็มที่ ๓ (ที่คงเหลือในเดือนมกราคม จำนวน ๑๖๙,๐๔๙ คน) โดยให้ปฏิบัติ ดังนี้ ๔.๑ ให้โรงพยาบาล/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ตรวจสอบรายชื่อ (ที่จังหวัดจัดให้) ว่ามีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ในพื้นที่จำนวนกี่ราย วางแผนการฉีดวัคซีนจำนวนกี่รายต่อวัน โดยต้องฉีดวัคซีนเชิงรุกในระดับหมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔.๒ ให้โรงพยาบาล/ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทุกแห่ง ตรวจสอบรายชื่อผู้ไม่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ในพื้นที่ ว่ามีจำนวนกี่ราย หากยังคงยืนยันปฏิเสธการเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๓ ให้ดำเนินการลงลายมือชื่อการปฏิเสธวัคซีนเข็มที่ ๓ และให้ผู้นำชุมชน และ อสม./ บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข ลงนามรับรอง (๓ เล้า) ตามแบบฟอร์ม โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๔.๓ ให้ติดตามการจัดทำ COVID Free Setting ในสถานที่ราชการ สถานบริการ และสถานประกอบการ ๔.๔ ให้สื่อสารความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๓ เพื่อให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเป้าหมาย	- รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๖ ทีม - รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

